

# ฮอไลเดย์ อินน์ พัทยาเปิดตัวเมนูคุณหนูโฉมใหม่ เมนูแห่งความสนุก ที่สมดุลไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ



พัทยา ประเทศไทย – 19 มกราคม 2559 – พบกับสีสันใหม่ของเมนูคุณหนูที่คุณหนูจะเพลิดเพลินกับความอร่อยอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ณ ห้องอาหารคาเฟ่ จี และห้องอาหารอีสท์ โคสต์ คิทเชน โรงแรมฮอไลเดย์ อินน์ พัทยา

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (IHG®) ร่วมกับนูทริชั่น ออสเตรเลีย (Nutrition Australia) เปิดตัวเมนูคุณหนูโฉมใหม่ ภายใต้แบรนด์ฮอไลเดย์ อินน์ โฮเต็ลส์และรีสอร์ต ไม่เพียงแต่โรงแรมฮอไลเดย์ อินน์ พัทยาเท่านั้น หากยังมีให้บริการทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา (AMEA) อีกด้วย ด้วยรสชาติและการนำเสนอที่ดึงดูดคุณหนูๆ พร้อมด้วยโภชนาการที่ครบถ้วน ทำให้ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าคุณหนูๆ จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเรา

เมนูใหม่ได้รับการพัฒนาพร้อมกับนูทริชั่น ออสเตรเลีย (Nutrition Australia) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สร้างแรงบันดาลใจจาก การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพผ่านการศึกษาด้านโภชนาการ ข้อมูลและการบริการให้คำปรึกษา แต่ละเมนูผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณหนูทุกคนได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอในแต่ละมื้อจากกลุ่มอาหารหลัก ไขมันอิ่มตัว น้ำตาล เกลือ และความหลากหลายของอาหาร อาหารทุกมื้อยังให้ความสำคัญระหว่างผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารธัญพืช รวมทั้งผลไม้หรือผลิตภัณฑ์จากนมที่ทำให้การนำเสนอมีสีและรสชาติที่หลากหลายเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้คุณหนูสนุกกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

เมนูใหม่ที่โรงแรมฮอไลเดย์ อินน์ พัทยาได้จัดเตรียมเพื่อคุณหนูๆ เช่น เนื้อแกะเสียบไม้ (Lamb Skewers) ดีไอวาย ฟาลาเฟล (DIY falafels) ก๋วยเตี๋ยวไก่ (Chicken Ramen) และคัสตาร์ด (Custard Cups)

คุณเคท เกอริทส์ ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคกรุงเทพฯ โรงแรมฮอไลเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพฯ และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฮอไลเดย์ อินน์ พัทยา กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเปิดตัวเมนูใหม่ที่ห้องอาหารคาเฟ่ จี และ ห้องอาหารอีสท์ โคสต์ คิทเชน ซึ่งมีผลแก่ลูกค้าตัวน้อยของเรา เป็นการเปิดประสบการณ์ของพวกเขาที่โรงแรมฮอไลเดย์ อินน์ พัทยา เมนูใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ครบครัน ทำให้คุณพ่อคุณแม่หมดความกังวล ลูกๆ ของพวกเขาจะได้รับ คุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอ จากเมนูที่น่าทานเหล่านี้”

โรงแรมฮอไลเดย์ อินน์ พัทยาเป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์เทตตี้แบร์ และ

สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน นอกจากนี้โรงแรมยังมีสระว่ายน้ำเด็ก คิด้คลับ และห้องพักแบบแฟมิลี่สวีท สำหรับคุณหนูและครอบครัว ที่จะสร้างความบันเทิงให้กับครอบครัวตลอดการเข้าพัก

ท่านสามารถสำรองห้องพัก พร้อมรับสิทธิประโยชน์ “คุณหนูพักฟรีทานฟรี”\* ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา โดยการเยี่ยมชม - [www.holidayinn-pattaya.com](http://www.holidayinn-pattaya.com)

-จบ-

\* “คุณหนูพักฟรีทานฟรี”: สำหรับเด็กอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า เมื่อเข้าพักร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ เพียงสำหรับทารก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถเข้าพักสูงสุดผู้ใหญ่สองท่านและเด็กสองท่าน ต่อจำนวนห้องพักหนึ่งห้อง สำหรับเด็กอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า สามารถรับประทานอาหารฟรีเมื่อเลือกอาหารจากเมนูคุณหนูในห้องอาหารที่โรงแรมกำหนด เด็กต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งท่านที่ลงทะเบียนเข้าพักกับทางโรงแรมและสั่งอาหารจานหลักอย่างน้อยหนึ่งจากราคาเต็ม จำกัดเด็กสี่ท่านต่อครอบครัว ต่ออาหารหนึ่งมื้อ หรือเด็กสองท่านต่อคุณพ่อหรือคุณแม่ ต่ออาหารหนึ่งมื้อ